
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลบั 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 

ในวันพฤหัสบดีท่ี  10  สิงหาคม  ๒๕66  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ  

------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายศุภกร    เชาวน์สกุล  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายธนกร    จงภักดี   รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายไพบูลย์    สุขเจริญพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
4. นายณรงค์    สุขมีกล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
5. นายชัยรัตน์    มณฑาสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
6. นายชิษณุชา    อรุณมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
7. นายศักดิ์ชัย    ล้ิมศิริวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8. นายทศพรธนดล    ธัญธรณ์พัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
9. นายวิทยะ    พรรณพัฒน ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
10. นายสุรชัย    สองรักวิไลพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2    
11. นางศรีรุ้ง    ทองเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
12. นายธีรเมศร์  จันทร์วรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
13. นายชาญขณา        แขวงอินทร์  เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปิยศักดิ์    จรรยาสวย  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ   
2. นายไพสิทธิ์         สุขเจริญพงษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 
3. นายกิตติยะ        จรรยาสวย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายศักดิ์ชัย        สายหมี   หัวหน้าสำนักปลัด   
5. นางปัญญ์ชนิกส์       ประพันธ์พร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นางปรารถนา          ไชยเสนา   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
7. นายโสพร               เฮี้ยนเจริญ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นางสาวจรรยา         ไตรศรี   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวโสภาพร       ชำนาญเท  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. ส.อ.ธีระยุทธ          ธีระวัชรมาศ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. นางณภัค             จันทร์ขิ่น   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12. นายเสกสรร          ตันติวนิช   นิติกร 
13.นางสาวกฤติมาภัสร์  รอดผล   นักวิชาการเงินและบัญชี 
14.นายดลวิทย์            ภมรพล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15.นางสาวจันทิมา   คชศิลา   เจ้าพนักงานธุรการ 
16.นายชวลิต              ศรีแก้ว   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
17.นางสาวกันตพัฒน์    วัฒน์ไพโรจน์  คนงาน 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.             เมื่อถึงเวลานัดประชุมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ  มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าห้องประชุมโดยมีนายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับทำหน้าที่ประธานในการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๑   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
  

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แจ้งโอนย้ายข้าราชการใหม่   
สืบเนื่องจากท่านปลัดได้มาประจำการที่เทศบาลตำบลบ่อพลับใหม่ 
คือท่านปลัดชาญขณา แขวงอินทร์ ขอเชิญท่านแนะนำตัวครับ 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ผมนายชาญขณา  แขวงอินทร์ อดีตปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
มาประจำที่เทศบาลตำบลบ่อพลับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 
บ้านอยู่ใกล้ๆ จะขอมาทำงานท่ีตำบลบ่อพลับและในปีหน้าจะเกษียณ 
ก ็จะมาร ่วมทำงานให ้ก ับเทศบาลตำบลบ ่อพล ับอย ่าง เ ต็ม
ความสามารถทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา และฝ่ายข้าราชการ
อย่างดีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

พวกเราในนามเทศบาลตำบลบ่อพลับขอต้อนรับท่านปลัดชาญขณา  
แขวงอินทร์ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าความร ู ้ความสามารถ
ประสบการณ์การทำงานของท่านก็หลายปี ท่านมีประสบการณ์สูง
และเคยอยู่ท่ีใหญ่ๆ ก่อนท่ีท่านจะมาท่านคงทราบปัญหาของเทศบาล
ตำบลบ่อพลับเป็นอย่างดี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที ่ท่านจะใช้ความรู้
ความสามารถของท่านมาปรับปรุงและบริหารงานในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ่อพลับให้เกิดประโยชน์ และขอฝากฝังไว้กับท่านปลัดด้วย 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๑.๒ แจ้งคำสั่งอำเภอเมืองนครปฐม เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลตำบ่อพลับ คำสั่งอำเภอเมืองนครปฐม ที่ 568/2566 
เรื ่อง แต่งตั ้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ด้วยสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลับ รายงานการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ่อพลับในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 
โดยมีมติเลือก นายธนกร  จงภักดี เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลบ่อพลับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) 
พ .ศ.  2552 ประกอบก ับข ้อ 15 วรรคท้ าย แห ่ งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับคำส่ังจังหวัดนครปฐม ท่ี 1411/2547 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547 เรื ่องมอบอำนาจของผู้ว ่าราชการ
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จังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งต้ังนายธนกร จงภักดี 
ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ตามมติของ
สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 7 มิถุนายน 2566 เป็น
ต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ลงนายโดยนายยุทธนา  
โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

๑.๓ แจ้งขอลาออกจากเลขานุการสภาเทศบาล เลขานุการสภา
ท่านหัวหน้านัทได้ลาออก วันนี้จะต้องมีการคัดเลือกเลขานุการสภาใหม ่
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

1.4 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภาระกิจโดยงบประมาณปี 2566 ถือว่าเป็นอัน
สิ้นสุดลงรวมถึงคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ซึ่งวันนี้จะต้องมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ือง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ ิ ่น (ฉบ ับท ี ่  3) ข ้อ 15 เม ื ่อประธานสภาท้องถิ ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณีแทนตำแหน่งว่าง ดังนี้ 
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแทนตำแหน่งท่ีว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีขึ้นคราวแรก
นับแต่วันท่ีตำแหน่งว่างลง 
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เปน็ผู้
ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเท่าท่ีมีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกรับรองหนึ่งคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอ
ไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอช่ือ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้  
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วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น ในการเสนอชื่อผมอยากให้
เสนอบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย จึงอยากให้ท่านเล็งเห็นไปที่ท่านปลัดถือว่าท่านเป็นผู้
ชำนาญทางด้านกฎหมายและเป็นหัวหน้าส่วนราชการด้วย จะมี
ความสะดวกสบายและท่านน่าจะรู้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดีขอเสนอ
ที่ประชุมแห่งนี้เพื่อพิจารณา ขอเชิญสมาชิกสภาคัดเลือกบุคคลที่จะ
มาดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ เชิญเสนอได้ครับ 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ขอเสนอ นายชาญขณา  แขวงอินทร์  ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลับ 
ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายศักดิ์ชัย  ล้ิมศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายณรงค์  สุขมีกล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านอื่นจะเสนอ
ชื ่ออีกถือว่าผู ้ที ่ได้เสนอชื ่อมีเพียงท่านเดียว ก็ได้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ไปนะครับ ขอเชิญท่านปลัดทำหน้าที่เลขานุการ
สภาฯ ครับ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ขอบคุณสภาแห่งนี้ท่ีได้เสนอช่ือผมเป็นเลขานุการสภาฯ ยินดีท่ีจะทำ
หน้าที่ เพราะเรื ่องของสภากับการประชุมสภากับฝ่ายประจำของ
เทศบาลอาจจะขาดกันไม่ได้ เพราะการทำงานต้องทำงานร่วมกันใน
ทุกๆ เรื่องเพื่อจะขับเคลื่อนการบริหารงานกับเทศบาลไปร่วมกันถือ
ว่าเป็นองค์กรเดียวกันในการทำงานก็ต้องช่วยกัน ขอขอบคุณท่ีได้มา
ร่วมทำหน้าท่ีในสภาแห่งนี้ด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 3   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ เป็น
ผู้ทานรายงานการประชุมต่อสภาแห่งนี้ เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ในการ
ประชุมครั้งนั้นมีผู้มาประชุม 10 ท่าน ผู้ไม่มาประชุม 3 ท่าน และ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ 1.1 การประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ่อพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2566 1.2 แจ้งการ
โอนย้ายข้าราชการใหม่ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที ่แล้ว 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อ
พลับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 2566 และ 2.2 รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2566 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ ไม่มี ระเบียบ
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 4.1 เรื่อง การเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมข้อไหนบ้างไหมครับ  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจำปี 2566 ตามที ่เลขานุการสภาฯ ได้ทานรายงานการ
ประชุมให้สมาชิกสภาได้รับทราบ มีเอกสารจำนวน 8 หน้า ถ้าไม่มี
ท่านใดสงสัยจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง ผมจะขอมติในท่ีประชุมแห่งนี้ 
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

ระเบียบวาระที่ 4  
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่ทราบว่าท่านปลัดหรือหัวหน้าส่วนมีเรื ่องที ่ไปประชุมหรือได้
รับทราบข่าวสารจากทางจังหวัดหรืออำเภอมาเล่าสู่กันฟังภายในท่ี
ประชุมแห่งนี้หรือไม่ครับ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ในเรื่องการเสนอให้ที่ประชุมทราบในวาระนี้ ครั้งต่อไปขออนุญาต
กลับไปเป็นวาระอื่นๆ สุดท้าย วาระเสนอเพื่อทราบส่วนใหญ่จะเป็น
วาระแรกที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส่วนวาระอื่นที่ไม่อยู่ใน
วาระรายงานการประชุมตามข้อบังคับก็จะอยู่ในวาระอื่นๆ ส่วนหนึ่ง
ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึง 
ส่วนรายละเอียดที่จะเสนอเพื่อทราบ จะมีเอกสารแจ้งมาเกี่ยวกับ 
เรื่องการดำรงตำแหน่งสมาชิก สภาและผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องการ
เลือกสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจะมีหนังสือมาให้
เจ้าหน้าท่ีหาหนังสือมาแจ้งในวาระอื่นๆ อีกเรื่องคือเรื่องการขอออก
โฉนดท่ีดิน นสล. ท่ีเคยสอบถามกันอยู่ทางเทศบาลได้ทำเรื่องให้ท่ีดิน
ได้ออก นสล. ท่ีดิน 2 แปลงเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 5   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

5.1 กระทู้ถามนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ เรื่อง ข้อเท็จจริงใน
คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อพลับให้ลูกจ้างประจำไปช่วยปฏิบัติราชการ 
 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จะเลื ่อนวาระที ่ 6 ขึ ้นมาพิจารณาก่อนกระทู ้ถามจะดีไหมครับ 
เพราะว่าวันนี้เป็นการพิจารณาญัตติติเกี ่ยวกับเทศบัญญัติว่าด้วย
รายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งเป็นหัวใจหลัก ขอความเห็นว่าจะเล่ือนดีหรือไม่ 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ตามระเบียบการประชุมสภาข้อ 27 การจัดระเบียบวาระการประชุม 
1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม 3 กระทู้ถาม 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่และ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

การเลื่อนวาระการประชุมตามวาระ ในข้อบังคับข้อ 27 เป็นเรื่อง 
ของการจัดระเบียบวาระ ในที่ประชุมเรื่องการพิจารณาจะให้วาระ
ไหนขึ้นก่อนแล้วแต่สมาชิกเสนอจะให้มีการขยับวาระก็ทำได้ถ้าในท่ี
ประชุมเห็นชอบก็อยู่ที ่ประธานสภาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็
สามารถทำได้ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ถือว่าวาระการประชุมท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดมาตามท่ีได้ดูตามเอกสารตาม
ระเบียบข้อ 27 ถือว่าถูกต้องนะครับ ก็ปฏิบัติไปตามวาระการ
ประชุมนี้ ตามท่ี สท.ไพบูลย์ สุขเจริญพงษ์ ได้ต้ังกระทู้ถามและได้ยื่น
เอกสารมาให้ผมเมื่อวันที่ 3 ผมได้ส่งกระทู้นั้นไปยังผู้บริหารเป็นไป
ตามระเบียบการประชุมข้อที่ 92 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็น
คำถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ ่นและท่าน
ไพบูลย์ได้ทำถูกต้องและเอกสารได้ยื่นไปถึงผู้บริหารและได้ลงบันทึก
การประชุมลงวาระในการประชุมมาในวันนี้ซึ ่งวันนี้คณะผู้บริหาร
จะต้องมาดำเนินการตอบกระทู้ซักถามของสมาชิกเหตุท่ีข้อสงสัยหรือ
ข้อประเด็นที่ผู ้ถามขอเข้าสู ่เรื ่องการตั้งคำถามขอเชิญท่านไพบูลย์   
สุขเจริญพงษ์เชิญครับ 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมได้ตั้งกระทู้ถามและทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นไปที่ประธานสภา
ตามท่ีประธานสภาได้แจ้งไว้ให้ท่านทราบแล้วในหนังสือนี้ได้ถูกส่งไป
ที่ฝ่ายบริหารดังนั้นผมคงจะไม่ต้องทวนข้อความในเอกสารในกระทู้
อีกดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหารได้ตอบให้ทราบด้วย  
 

นายปิยศักดิ์  จรรยาสวย 
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 

เนื่องจากพนักงานของเรา ซึ่งทำหน้าที่ดี ปฏิบัติดี ทางอำเภอจึงทำ
เรื่องขอมา ผมจึงส่งเขาไป 
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ระเบียบวาระที่ 6   
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
6.1 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
ขอเชิญท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติในที่ประชุมแห่งนี้ ตามที่ท่าน
ผู้บริหารได้ลงนามมอบอำนาจให้รองไพสิทธิ์  สุขเจริญพงษ์ ได้เป็นผู้
เสนอญัตติแทน วันนี้ในความคิดของผมตามระเบียบข้อกฎหมายมัน
ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามผู้บริหาร แต่ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะฝากเรียนไปถึง
ท่านนายก ท่านปฏิบัติหน้าท่ีมาเข้าสู่ปีงบประมาณ 2567 เป็นเวลา 
2 ปีกว่าท่านน่าจะแสดงศักยภาพอย่างน้อยเป็นผู้ยื่นญัตติเอง ซึ่งวันนี้
เป็นการประชุมญัตติที ่สำคัญเพื่อพิจารณารายจ่ายงบประมาณปี 
2567 ซึ่งเป็นแผนเกี่ยวกับระบบการเงินท่ีท่านจะต้องบริหารท้ังปีก็
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งหน้าท่านควรท่ีจะเป็นผู้เสนอญัตติ
เอง ขอเชิญท่านรองไพสิทธิ์ครับ 
 

นายไพสิทธิ์  สุขเจริญพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 

ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ 2566 ตามท่ี
เทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื ่อเป็นแผนงานหรืองานสำหรับ
ประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน
สำหรับใช้บริหารงานที่กำหนดไว้ในแผนงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
2565 นั ้น บัดนี ้เพื ่อให้การบริหารงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสถานะการคลังของเทศบาลตำบล
บ่อพลับ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลบ่อพลับพิจารณาต่อไป 
 

เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลบั สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕66 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เร่ือง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  

 
รายการที่ 1 

โอนลด 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
งบบุคลากร  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล 
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ต้ังไว้ 435,720 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 160,720 บาท โอนลด 74,700 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 86,020 บาท 
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โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป  
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 
(สำนักปลัด) เครื่องละ 24,900 บาท 
ต้ังไว้ 74,700 บาท 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565 
1) ขนาดที ่กำหนดเป็นขนาดไม่ต ่ำกว่า 24 ,000 บีทียู , 2) ราคาที ่กำหนดเป็นราคาที ่รวมค่าติดตั ้ง , 3) 
เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5, 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน , 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์, 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า, 7) การติดตั้งเครื ่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการ
แสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ข้อ 4 โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ท่ีจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการ
และครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ี
กำหนดไว้ 
 
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 ตามเอกสารท่ีท่านรองไพสิทธิ์ได้ช้ีแจงต่อสภาแห่งนี้
ซึ่งจะจัดซื้อแอร์จำนวน 3 เครื่อง ขอเชิญสภาแห่งนี้ได้พิจารณา 
ขอแก้เอกสารหมายเลข 2 ลงระเบียบระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เป็น 6.1 คณะ
ผู ้บริหารได้ทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนรถ 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

สอบถามไปที่สำนักปลัดไม่ทราบว่าตอนนี้มีเครื่องปรับอากาศกี่ตัว
แล้วครับเพียงพอไหม 
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นายศักดิ์ชัย  สายหมี 
หัวหน้าสำนักปลัด 

แอร์ในสำนักปลัดที่ห้องโถงใหญ่เสียอยู่ 3 ตัว  ทั้ง 3 ตัวนี้มีอายุ
ประมาณ 13 ปี ได้มีกระบวนการซ่อมมาหลายครั้ง ล่าสุดที่ช่างมา
ประเมินคอมแอร์เสียแล้วราคาซ่อมค่อนข้างสูง เลยนำเสนอว่าขอ
จัดซื้อเป็นตัวใหม่ดีกว่า เคยซ่อมไปหลายครั้งแล้วท้ัง 3 ตัวอายุ 10 กว่าปี 
ตอนนี้ใช้ตัวหลักอยู่ตัวเดียวที่เคยติดต้ังใหม่ ท้ัง 3 ตัวใช้งานไม่ได้ 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จำเป็นต้องใช้ถึง 3 ตัวไหม 
 
 

นายศักดิ์ชัย  สายหมี 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีความจำเป็นเพราะในห้องโถงค่อนข้างกว้างถ้าตัวเดียวจะทำงานจะ
ทำงานหนัก 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ถ้า 2 ตัวได้ไหม งบมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด ที่เหลือใช้พัดลมมือ
ถือไปก่อน ของเดิมใช้ไม่ได้แล้วต้องจำหน่ายอย่างเดียว 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เอาช่างมาเช็คแล้วมี 2 ตัวที่ซ่อมไม่ได้เลยและอีก 1 ตัวเครื่องไม่ทำ
ความเย็นแล้ว การใช้งานโดยปกติครุภัณฑ์สำนักงานจะให้ 5 ปีที่นี้
ปรากฏว่าของเราจัดซื้อต้ังแต่ปี 43 กับ 44 อายุการใช้งานนานมากแล้ว 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เราก็อภิปรายกันมาพอสมควรต่อไปผมจะขอมติในสภาแห่งนี้ท่านใด
เห็นชอบให้คณะผู ้บริหารโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2566 ตามเอกสารแนบโปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

6.2 ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญท่านรองไพสิทธิ์ครับ 
 

นายไพสิทธิ์  สุขเจริญพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 

ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 
2565 ได้มีมติที ่ประชุมให้อนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ 1) โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 2 หมู่ที ่ 9 
ตำบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 400,000 บาท และ 2) โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสวัสดี 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลับ 
ต้ังไว้ 750,000 นั้น บัดนี้การดำเนินการในโครงการดังกล่าวข้างต้น
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจาก
รายละเอ ียดคำช ี ้แจงงบประมาณพบว่ามีปร ิมาณงานที ่ต ้อง
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เปล่ียนแปลง โดยท่ีไม่ทำให้งบประมาณท่ีอนุมัติเปล่ียน เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา
การเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำ
ชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลับพิจารณาต่อไป 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ 
 

 
รายการที่ 1 
คำช้ีแจงเดิม 

แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวด งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 2 หมู่ที ่ 9 ตำบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
156.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ในซอยสวัสดี 2 แยกไป
ทางขวา กม.0+138 ถึง กม.0+177 (ซอยตัน) 
 ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
232.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกล่ียเรียบสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ในซอยสวัสดี 2 แยกไป
ทางซ้าย กม.0+138 ถึง กม.0+196 (ติดเขตชลประทาน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อท่ี 15 
 

คำช้ีแจงใหม่ 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 2 หมู่ที ่ 9 ตำบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
230.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ในซอยสวัสดี 2 แยกไป
ทางขวา กม.0+138 ถึง กม.0+188 (ซอยตัน) 
 ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
232.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกล่ียเรียบสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ในซอยสวัสดี 2 แยกไป
ทางซ้าย กม.0+138 ถึง กม.0+196 (ติดเขตชลประทาน) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อท่ี 15 
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รายการที่ 2 
คำช้ีแจงเดิม 

แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
หมวด งบลงทุน 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ซอยสวัสดี 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลับ ต้ังไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี ้

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
195.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกล่ียเรียบข้างเดียว ขวาทางกว้าง 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อนและบ่อพักจำนวน 3 บ่อ ในซอยสวัสดี 3 หมู่ 
9  กม.0+000 ถึง กม.0+053 

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
112.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต กว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร และบ่อพักจำนวน 1 บ่อ  ในซอยสวัสดี 3 หมู่ท่ี 9  กม.0+053 ถึง กม.
0+088 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อท่ี 16 
 

คำช้ีแจงใหม่ 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู ซอยสวัสดี 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลับ ต้ังไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
265.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกปรับเกล่ียเรียบข้างเดียว ขวาทางกว้าง 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อนและบ่อพักจำนวน 3 บ่อ ในซอยสวัสดี 3 หมู่ 
9  กม.0+000 ถึง กม.0+053 

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
112.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝาปิดคอนกรีต กว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร และบ่อพักจำนวน 1 บ่อ  ในซอยสวัสดี 3 หมู่ท่ี 9  กม.0+053 ถึง กม.
0+088 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อท่ี 16 
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นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามเอกสารรายละเอียดของโครงการก่อสร ้างที ่ผ ู ้บร ิหารขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามที่หัวหน้าแผนได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ให้
ได้รับทราบปริมาณงานเพิ่มขึ้น ความยาวเพิ่มจากของเดิมอยากทราบ
ว่าระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ที่เขาอุทิศให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือ
ยังเป็นที่สาธารณะแล้วหรือยัง แล้วปริมาณเพิ่มงบประมาณคงเดิม
แสดงว่าท่านต้ังงบประมาณไว้สูง เทศบัญญัติปี 67 จะได้ไปทอนลงบ้าง 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ที่ประธานได้ถามไว้ส่วนหนึ่งงบประมาณคงเดิมหมายถึงว่าราคาเมื่อ
วัสดุหรือวัตถุดิบก่อสร้างที่เพิ่มราคาขึ้นมาตามช่วงที่ท่านคิดคำนวณ
แต่ตอนนี้ราคาวัสดุต่างๆ ได้ลดลงแล้ว ไม่ทราบท่านได้ปรับลดลงหรือยัง 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของโครงการทั ้ง 2 โครงการ โครงการที ่บรรจุอยู ่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณปี 65 ซึ่งได้กันเงินมา กรณีเราทำไม่ทันจึงได้ทำ
กันเงินมาในปี 66 ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นตอของการทำงบประมาณ
ของปี 65 มีการจัดทำงบประมาณช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี 
64 ซึ่งที่มาในของเรื่องราคาของปี 64 ถึงปี 65 ปริมาณของราคา
วัสดุพุ่งตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะเหล็กพุ่งสูงสุดเป็น เลยทำให้การประมาณ
ราคาปรับตัวสูงตาม ปัจจุบันประมาณราคาล่าสุดราคาวัสดุก่อสร้าง
ปรับตัวลงมาลงมาสู่สภาวะปกติเลยทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะนี้มัน
สามารถที่จะทำได้ผมจึงขอแก้ไขขยายเวลาไปในปี 67 เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชน ในส่วนเรื ่องของที ่ดินผมมาบรรจุ 1 
กรกฎาคม 65 มีโครงการของปี 64 ที่ค้างอยู่ประมาณ 7 โครงการ
เลยต้องไล่ทำของปี 64 ให้หมดก่อนเมื่อปี 65 ทำไม่ทันจึงขอกันเงิน
เพราะกว่าผมจะมาทำ ผมจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนและพบว่า
ระยะทางกับความเป็นจริงในแบบมันคลาดเคลื่อนกัน ซึ่งถ้าทำไป
ตามแบบโครงการจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เพราะมีช่วงปลายบางส่วนท่ี
มันขาดอยู่ ขาดอยู่ประมาณซัก 10 กว่าเมตร ในส่วนของโครงการ
แรกจะมีตัวพื้นที่สามเหลี่ยมอีกจุดหนึ่ง ตรงปลายที่ไม่ได้คิดเลยนำ
ส่วนที่เราจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาประมวลราคากลางใหม่โดย
ระยะทางใหม่สามารถทำได้จึงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีเราจะได้พัฒนาเลย
นำมาเข้าแก้ไขคำช้ีแจง 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นสาธารณะประโยชน์แล้วใช่ไหม กลัวจะเหมือน
กรณีซอยนางมานีกิจเดชท่ีลูกบ้านเขาร้องขอสอบเขตใหม่เรื่องนั้นไป
ถึงไหนแล้วไม่รู้ เห็นว่าเทศบาลทำถนนล้ำเข้าไปท่ีเขา ไม่อยากให้เกิด
เหตุการณ์ที่มันซ้ำซาก ทางกองช่างได้ขอเพิ่มเติมระยะทางท่ีอุทิศ
เรียบร้อยหรือยัง 
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นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของระยะทางท่ีเพิ่มเติมมันไม่ได้เพิ่มเติมใหม่ มันเป็นทางเดิมท่ี
มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการสำรวจของการต้ังงบประมาณครั้ง
ที ่แล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้าเราทำทางหายไปเหลืออีก
หน่อยนึงจะไปตั้งงบใหม่ก็ไม่ใช่ที่ โครงการจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน
ส่วนของโครงการซอยสวัสดี 3 น่าจะเป็นความคลาดเคล่ือนทางด้าน
เอกสาร ให้สมาชิกทุกท่านลองสังเกตดูในคำชี้แจงเดิมในช่วงของ 
กม. 0 + 000 ถึงกม. 0 + 53 แต่ในความยาวที่เขาลงไว้ 39 เมตร 
ซึ่ง กม.เขาลงไว้ตรงกับ 53 เท่ากับท่ีผมไปวัดแต่ความยาวเขาลง 39 
อาจจะมีความคลาดเคล่ือนในเรื่องของเอกสาร  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เท่ากับว่าลงเลขผิด 
 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของราคาผมเช็คแล้วคือ 53 ก็สามารถทำได้เพ ียงแต่
เปล่ียนแปลงการช้ีแจงงบประมาณ  

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เท่ากับเพิ่มมาอีก 14 เมตร  

 
นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ราคาพัสดุท่ีขึ้นแล้วลงมามันสามารถชดเชยกับความยาวท่ีเราเพิ่มขึ้น
หรือไม่หรือว่าพอด ี
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของเวลาจะทำการก่อสร้างจะมีราคาที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ราคา
คือราคางบประมาณท่ีเราต้ังไว้กับราคากลางราคางบประมาณจะเป็น
ราคาที่เรามีเงินอยู่ที่เราสามารถจะทำได้ส่วนราคากลางจะเป็นราคา
ปัจจุบัน ค่าวัสดุปัจจุบันมาคิดซึ่งเดือนท่ีแล้วโครงการท่ี 2 จะต่ำกว่า
ราคางบประมาณนิดหน่อยราคาของโครงการแรกจะสูงกว่าราคา
งบประมาณนิดหน่อย เมื่อเรานำเข้าไปสู่กระบวนการจะซื้อจัดจ้าง
ผู้รับจ้างก็จะมีการปรับราคาหรือเสนอราคาเข้ามา เราจะพิจารณา
ตามงบประมาณที ่เรามี ถ้าไม่เกินจากงบประมาณที ่เรามีเราก็
สามารถดำเนินการได้  
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ทำไมวัดระยะขาดอยู่ประจำหมู่ที่ 2ทั้ง 2 โครงการ โครงการแรกฝ่ัง
ท่อระบายน้ำจากแยกดาบติ๊กไปถึงของเส้นกวนอูขาดหายไป 30 เมตร 
จากหน้าบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์ไปถึงคลองบ้านกรูโบว์หายไป 10 กว่าเมตร 
ผิดแล้วผิดอีกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเครื่องลูกกลิ้งไม่ดีหรือว่า 
คนวัดไม่ดี  
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของกรณีท่ีสมาชิกได้พูดมาเป็นโครงการท่ีดำเนินการก่อนท่ีผม
จะมาไม่อาจทราบข้อเท็จจริงได้ แต่ละคนอาจจะสำรวจไม่เหมือนกัน  
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นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เนื้องานกับโครงการที่มีอยู่ไม่ตรงกันแล้วจะตั้งงบประมาณไปทำอีก 
30 เมตร มันซ้ำซ้อนมันทำไม่ได้แล้วที่ขาดหายไปจะทำอย่างไร 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของที่ขาดหายไปอย่างที่ได้เคยปรึกษากับท่าน สท.ว่ายังมี
โครงการท่ียังเช่ือมโยงการวางท่อมาจนถงึโค้งชัยกิจอีก 30 เมตร เรา
สามารถให้มาบรรจบกันได้ ในเรื ่องของค่าความสมดุลของทั้งสอง
โครงการก็สามารถนำมาเช่ือมโยงกันได้และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
อีกทางหนึ่ง  
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ในส่วนท่ีเราเคยคุยกันว่าเราจะทำโครงการ 100 กว่าเมตร นั้นยังไม่
มีความจำเป็นแต่ในส่วนที่จำเป็นอีก 30 กว่าเมตร มันไม่ตอบโจทย์
กับท่ีคุณทำโครงการไม่สามารถนำน้ำจากสามแยกดาบต๊ิกไปลงคลอง
กวนอูได้ ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกที ท่ีเราต้องการใหท้ำโครงการเพื่อท่ีจะ
ระบายน้ำจากสามแยกไปลงคลองกวนอู ที ่คุณทำโครงการและไม่
สัมฤทธิ์ผล 30 กว่าเมตรนี่จะทำอย่างไรนี่คือปัญหาท่ีจะต้องแก้  
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ผมเสนอไปมันสามารถที่จะไป
เช่ือมโยงและเช่ือมต่อกับส่วนท่ีขาดหายไป 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ตอนนี้บางส่วน 130 กว่าเมตรมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะ
ฝังท่อเพราะว่าเราทำไปแล้วยังไม่ใช้ประโยชน์ท่ีมีความจำเป็นต้องใช้
อีก 30 เมตร มันเป็นปัญหาอยู่จะทำอย่างไรดีแก้ไขอย่างไรดี  
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

มีให้เลือก 2 ทาง ทางแรกอย่างท่ีผมเสนอไปคือทำโครงการต่อเนื่อง
มาเชื่อมต่อกันและในส่วนของท่อส่งน้ำเท่าที่ผมลงไปดูมันตัน ถ้าเรา
ทำจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยสามแยกด้วย และในส่วนของ 30 เมตร
ท่ีเราทำไปแล้วจะมีเงื่อนไขในบางเรื่อง  
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

คือเราทำโครงการในแผน 3 ปีที ่เราทำมันไม่สัมฤทธิ์ผลท้ายของ
โครงการที่เราเขียนโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับมันไม่
สัมฤทธิ์ผล 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เพื ่อเป็นการไม่เสียเวลาสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางสำหรับ 
โครงการท่ีคณะผู้บริหารขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินเท่าเดิมแต่ปริมาณ
งานเพิ่มขึ้นโครงการท่ี 1 โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงท่ี 1 ซอยสวัสดี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156 ตาราง
เมตร ของเดิมใช้งบประมาณ 400,000 บาท แต่คำชี้แจงใหม่ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว
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จราจรไม่น ้อยกว่า 230 ตารางเมตร  ปร ิมาณงานเพิ ่มขึ ้นแต่
งบประมาณคงเดิมและโครงการท่ี 2 เป็นโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยสวัสดี 3 คำชี้แจงเดิม
ผิวจราจรช่องที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร ซ ึ ่งงบประมาณตั ้งไว้ 
750,000 บาท คำชี้แจงใหม่ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 265 
ตารางเมตร ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 2 โครงการ มีท่านใด
สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่สงสัยผมจะขอมติท่ีสภาแห่งนี้  
ท่านใดเห็นควรให้ผู้บริหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 11 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

6.3 ญัตติการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ในวาระที่ 1 ขอเชิญท่าน 
รองไพสิทธิ์ ได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมแห่งนี้ครับ 
 

นายไพสิทธิ์  สุขเจริญพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ 

การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 เนื่องจากเทศบาลตำบลบ่อพลับมีความจำเป็นต้องตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เป็น
แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดง
ในรูปตัวเลขจำนวนเงินสำหรับใช้บริหารงานที่กำหนดไว้ในแผนงาน
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567 นั ้นเพื ่อให้การตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการไปดว้ย
ความเรียบร้อยและตรงตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  
พ.ศ. 2562 มาตรา 61 ทวิร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่ (1) 
นายกเทศมนตรีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแกไ้ข
งบประมาณในชั้นต้นและเสนอต่อผู้บริหารเมื่อผู ้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม บัดนี้การจัดทำ
ด้านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าขอเสนอร่าง
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เทศบัญญัติ เร ื ่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2567 ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ่อพลับในสมัยประชุมน ี ้ เพ ื ่อให้สภาพิจารณา
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปท้ังนี้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลใน
การเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
แบบร่างเทศบัญญัติบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศ
บัญญัติ เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 หลักการเนื่องจากเทศบาลตำบลบ่อพลับมีความจำเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 พระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ 2562 มาตรา 
61 ทวิร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่ 1 นายกเทศมนตรีและตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีงบประมาณขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น
และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ต ั ้งเง ินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นได้
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม เหตุผลเพื่อใช้ใน
การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อพลับที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณพ.ศ 25567 
บัดนี้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวให้สภาดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ขอนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 ดังนี้ 
 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

 1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้       
1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 90,565,036.48 บาท       
1.1.2 เงินสะสม   จำนวน 103,346,121.44 บาท 

      1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 18,893,387.02 บาท 
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    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ  

  รวม 573,735.92 บาท 
1.1.5 รายการก ัน เง ิน ไว ้ โดยย ั ง ไม ่ ได ้ก ่อหน ี ้ ผ ูกพ ัน  จำนวน 12 โครงการ 
รวม 12,802,400.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 8,370,300.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    2.1 รายรับจริง จำนวน 71,033,337.80 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จำนวน 4,707,285.48 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน 1,318,000.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน 322,790.03   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 7,410,079.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน 108,520.06  บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จำนวน 0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 35,608,833.83 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 21,557,829.00 บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 504,300.00บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง     จำนวน 54,879,464.00 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง     จำนวน 17,366,410.95 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน 21,375,121.00 บาท 
งบดำเนินงาน    จำนวน 12,862,956.05 บาท 
งบลงทุน    จำนวน 2,010,776.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จำนวน 1,264,200.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จำนวน 0.00 บาท 

    2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน 4,400.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี    จำนวน 0.00 บาท 
    2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้      จำนวน 0.00 บาท 
 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป ี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 4,707,285.48 4,200,000.00 4,603,600.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,318,000.40 2,481,000.00 2,079,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 322,790.03 325,000.00 321,000.00 
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  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย์ 
7,410,079.00 7,900,000.00 7,808,243.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,520.06 100,000.00 78,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 25,000.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 13,866,674.97 15,011,000.00 14,915,343.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 35,608,833.83 36,745,000.00 37,190,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

35,608,833.83 36,745,000.00 37,190,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 21,557,829.00 25,295,000.00 25,194,657.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

21,557,829.00 25,295,000.00 25,194,657.00 

รวม 71,033,337.80 77,051,000.00 77,300,000.00 
 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

ประมาณการ 
ปี 2567 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 17,366,410.95 20,974,586.00 19,650,071.00 

  งบบุคลากร 21,375,121.00 30,884,420.00 29,796,548.00 

  งบดำเนินงาน 12,862,956.05 19,022,208.00 18,509,881.00 

  งบลงทุน 2,010,776.00 4,796,386.00 7,769,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,264,200.00 1,373,400.00 1,574,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 54,879,464.00 77,051,000.00 77,300,000.00 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,211,338 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,952,060 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 9,515,111 
  แผนงานสาธารณสุข 3,294,000 
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  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,490,060 
  แผนงานเคหะและชุมชน 6,796,800 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,679,560 
  แผนงานการเกษตร 20,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 7,291,000 
ด้านการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 19,650,071 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 77,300,000 
รายละเอ ียดประกอบประมาณการรายร ับและประมาณการรายจ ่ายของสำนักปลัด  กองคลัง  

กองสาธารณสุขฯ กองช่าง และกองการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสำเนา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี พ.ศ.2567 ตามเอกสารท่ีได้แจกให ้
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อยากสอบถามไปท่ีฝ่ายแผนว่าโครงการต่อเติมอาคารมีในแผนหรือไม่
และมีความจำเป็นอย่างไร ในความคิดเห็นของสมาชิกหลายท่านท่ีได้
นั่งพูดคุยกันบอกว่าเราไม่ควรต่อเติมเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่จะดีกว่า 
โครงการซอยบ้านช่างชาตรีไม่ทราบว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ 
โครงการหมู่ 6 ที่ผ่านหน้าธนานันท์กับหมู่บ้านกัญญาภัคไม่ทราบว่า
ไปสำรวจพื้นท่ีหรือไม่เพราะทางด้านของถนนท่ีเรียบคลองเจดีย์บูชา
นั้นมีความสูงมากกว่าที่เราจะฝังท่อจากกัญญาภัคไป คาดหวังว่าน้ำ
คงจะไม่ไหลไปจากการสอบถามชาวบ้านท่ีอยู่ในละแวกนั้นบอกว่าน้ำ
จะเบี่ยงเข้าไปทางบ้านการุณไหลไปทางวัดโพธิ์เศรษฐีและลงคลอง
คาดว่าโครงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
โครงการถนนเข้าไกรสรกับหมู่บ้านธนภูมิ ได้สอบถามจากผู้ที่สัญจร
ถนนเส้นนี้ปรากฏว่าไม่มีความจำเป็นท่ีจะต้องทำและไม่ประสงค์ท่ีจะ
ให้รื้อเพราะต้องการที่จะลาดยางมากกว่า เพราะเขาเทคอนกรีตไว้
อย่างหนาแต่ต้องการเปล่ียนเป็นลาดยางเท่านั้น 
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

จริงๆ เรื่องการปรับปรุงอาคารทุกวันนี้พนักงานค่อนข้างจะอยู ่กัน
อย่างแออัด แต่ถ้าสภาเห็นว่าควรเก็บเงินไว้เพื่อไปทำอย่างอื่นใน
วาระท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติท่านแปรลดได้ ตัดรายการนี้ได้
ถ้าท่านไม่เห็นชอบอันนี้ฝ่ายบริหารเสนอขึ้นมา ถ้าท่านเห็นว่ามนัไม่
จำเป็นท่านก็จะสามารถแปรลดงบประมาณรายจ่าย ตัดออกท้ัง
โครงการได้ ส่วนโครงการของหมู่บ้านธนภูมิไม่แน่ใจว่าจะเปล่ียนเป็น
ลาดยาง ท่านจะต้องทำเหมือนปีที ่แล้วเนื่องจากว่ากรณีท่านจะ
เปลี่ยนแปลงท่านไปแปรญัตติเปลี่ยนแล้วการแปรญัตติเปลี่ยนแปลง
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ให้เป็นลาดยางจะต้องมีประมาณการของกองช่าง เพราะฉะนั้นวาระ
ท่ี 2 กับวาระท่ี 3 จะต้องยืดออกไปเหมือนปีท่ีแล้ว  
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แล้วถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางซอยบ้านช่างชาตรี
ผมตรวจสอบแล้วไม่มีอยู่ในแผน 
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หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

แผนอยู่หน้า 101 ลำดับท่ี 117 เล่มทบทวน 
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ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของโครงการ คสล. ซอยหมู่บ้านธนภูมิเนื่องจากสภาพพื้นท่ี 
ที่เข้าไปดูเป็นถนนคอนกรีตฝั่งเดียวและอีกฝั่งพื้นเสียหมดแล้วยุบตัว
ต่างระดับห่างกัน 3 - 4 ซม. ถ้าให้เราเอายาง overlay ทับจะไม่
สามารถทำได้ เนื่องจากพื้นความกว้างของถนนเสียดินทรุดตัวลง 
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หมู่บ้านธนภูมิเขาทำต่างระดับก่อนหน้านี้แล้ว โดยฝ่ังทางไกรสรได้ทำ
อยู่ก่อนแล้วธนภูมิมาทำทีหลังต่างระดับกันอยู่ 
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ถ้าเข้าไปในหมู ่บ้านถนนเลนขวามีการทรุดตัวและแตกร้าวของ
คอนกรีต ถ้าจะแก้ไขให้ได้ประโยชน์ต้องสกัดออกและเก็บคอนกรีต
เพราะพื้นตรงกันค่อนข้างเสียมาก การที่เราจะเอายางไป overlay 
ทับไม่สามารถทำได้ โดยสภาพพื้นที่จากที่ไปดูมาและมีแนวคิดว่า
จะต้องทำเป็นคอนกรีตเทเช่ือมต่อให้ได้ระดับกับถนนทางเข้า  
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ในส่วนนี้ผมโทรคุยกับคุณไกรลาศเขาบอกยังไม่มีความจำเป็น ยังไม่
อยากให้รื้อ ผมถามความประสงค์เขาว่าจำเป็นหรือยังที่จะต้องทำ
ใหม่เขาบอกว่าเขาอยากได้ลาดยางมากกว่า 
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จากข้อเท็จจริงท่ีผมได้สำรวจมาวันนั้นได้พูดคุยกับทางเจ้าของสถาน
ตรวจสภาพรถในส่วนหนึ่งก็แจ้งสาเหตุแล้วว่า ถ้าเราจะทำเราจะต้อง
ทำเป็นคอนกรีตตรงที่ชำรุดเสียหายต้องรื้อออกหมดทั้งแถบ ในส่วน
ของรั้วของเขาเราจะไม่ทำชิดรั้วของเขา แต่จะมีในช่วงทางขึ้นหน้า
บ้านของเขาจะเปน็ทางลาดลงมาเข้ามาอยู่ในเขตถนนอาจจะต้องรื้อออก 
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ทางลาดเดิมทีเป็นท่ีของเขาเองแล้วเขายกให้ 
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วันนั้นที่คุยเขาก็ทราบข้อมูลในการสำรวจและก็ทราบขั้นตอนในการ
ดำเนินการแล้ว ส่วนโครงการซอยบ้านช่างชาตรีก็จะอยู ่ในแผน 
ตามท่ีได้ไปสำรวจขึ้นเป็นรูปทางเอาไว้การดำเนินการจะมีช้ันรองพื้น
ทางหินคลุกขึ้นมา 20 ซม.ตัวถนนคอนกรีตไซส์ 5 ซม. ส่วนคอนกรีต
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สูง 5 ซม. เพราะฉะนั ้นตัวถนนกับท่อจะสูงกว่าระดับของเดิม
ประมาณ 40-45 ซม.ซึ่งได้แจ้งคนในซอยไว้แล้วเราจะทำช่องระบาย
น้ำให้สามารถไหลลงท่อได้ เช็คระดับน้ำจากปลายซอยมาจนปาก
ซอยมีค่าลาดเอียงอยู่ ถ้าเราฝังท่อจากท้ายซอยออกมาค่าต่างระดับ
จะอยู่ 50 ซม. ซึ่งมีองศามากพอท่ีจะทำให้น้ำไหลออกมาได้ 
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ตรงซอยบ้านช่างชาตรีท่ีเราทำถนนในซอยกับถนนท่ีเรียบคลองเจดีย์
บูชามีความต่างระดับเท่าไหร่ เพราะตอนนี้เส้นเรียบคลองชลประทานสูง
กว่าด้านในมาก 
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ถ้ามองด้วยภาพจากผิวถนนด้านบนจะเห็นว่าทรุดตัวอย่างมาก แต่ถ้า
เราเช็คระดับท่ีมีบ่อพักข้ามฝ่ังมาอยู่แล้ว ซึ่งผมได้ทำเช่ือมข้ามถนนไป
และมีบ่อพักเดิมอยู่แล้ว เราเพียงแต่ฝังท่อจากในซอยออกมาเช่ือมต่อ
กับบ่อพักด้านใน ซึ่งเมื่อเช็คระดับของบ่อพักแล้ว ยังสามารถท่ีจะวาง
ท่อท่ีระดับท้องของท่อด้านใน และสูงกว่าระดับท้องของท่อด้านนอก
ได้ 50 ซม. ซึ่งยังมีองศาท่ีจะสโลปด้านล่างอยู่ 
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รูปถนนหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วมีความต่างระดับการขึ้นลง
สามารถท่ีจะขึ้นลงได้ไหม 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนของความชันในปลายจะเป็น 1 ต่อ 2 คือไม่ได้ชัน 45 องศา 
ถนนจะค่อยๆ สูงขึ้นมาเพื่อจะรับกับถนนด้านนอก  
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ดูจากในแบบมันเสมอกันหมด เวลาทำTor ต้องระบุไว้ไหม  
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เดี๋ยวเวลาทำแบบรูปรายงานในการก่อสร้างอาจจะต้องเข้าไปทำอีก
รอบนึงแต่ในค่าระดับท่ีเราเก็บมา น้ำสามารถไหลออกมาได้ พื้นท่ีบ่อ
พักด้านนอกท่ีเราจะทำเช่ือมมันเป็นท่อเมตร 
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ห่วงเรื่องทางขึ้นลงมากกว่าเพราะว่าความชันของถนนที่ต่างระดับ 
เวลาขึ้นลงมันต้องใช้แรงส่งขึ้นมา ถ้ามาเร็วทางตรงแล้วมันจะเกิด
อุบัติเหตุ 
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คือในส่วนของค่าระดับถนนเมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้วอาจจะอยู่ท่ี
บวก 45 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต่างกับถนนประมาณ 40 - 50 ซม. 
เวลาเราทำสโลปเราจะค่อยๆ ทำสโลปให้เสริมข้ึนมาในระยะ 5 เมตร
ถึง 10 เมตรค่อยๆ สูงขึ้นมาทีละนิด ทำให้ความดันมันน้อยลง ลด
ความชันให้น้อยลง 
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ในส่วนท่ีทำสโลปก็กำหนดไว้ใน tor ไหม 
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ใช่ครับ ต้องมีรายละเอียดอีกทีนึง ในส่วนของวางท่อจากหมู่บ้าน
กัญญาภัคมาลงที่คลองเจดีย์บูชาที่ผมไปสำรวจมาเราจะทำมาเชื่อม
กับบ่อสุดท้ายเพราะบ่อสุดท้ายน้ำพอไหลได้อยู่แต่ว่ามันจะไปตัน 
เนื่องจากท่อแตกอยู่ในช่วงกลางๆ ประมาณ 7 - 8 บ่อ ตรงนั้นตัน
หมดเลย หลังจากร้านค้ายังใช้ได้อยู่และเช็คระดับจากหมู่บ้านกัญญา
ภัคไปจนถึงบ่อลูกสุดท้ายก่อนลงคลองระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 45 ซม. 
เราจะสโลปท่ีด้านล่างเนื่องจากตรงปลายมีความลึกพอท่ีจะให้น้ำไหล
ออกมาได้ ล่าสุดที่เราทำท่อตรงหมู่บ้านกัญญาภัคบ่อพักลูกสุดท้าย
ระดับของท่อสูงกว่าระดับปากขอบประมาณ 4-5 ซม. 
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เบ้ืองต้นได้สอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้านว่าน้ำไม่ได้ไหลไปทางโน้นน้ำ
จะไหลไปทางบ้านช่างแตแล้วก็ไหลไปทางวัดโพธิ์เศรษฐีแล้วก็เล้ียวลง
คลองมากกว่า ที ่เราทำโครงการไม่ได้ประโยชน์ถ้าจะทำ ให้ไ ด้
ประโยชน์ต้องไปทางบ้านผู้ใหญ่แป๊วแล้วก็เลี ้ยวไปทางที่เราทำท่อ 
แล้วก็เล้ียวลงมาทางไกรสรจะได้ประโยชน์กว่า 
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ตรงส่วนที่แยกเข้าซอยทางบ้านทั้ง สท. ชัยรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าไปมัน
จะผ่านไปชนหลังวัดโพธิ์เศรษฐีและจะมีน้ำทางฝั่งด้านบนหมู่ 7 เข้า
มาเชื่อมด้วยและมีท่อออกไปสู่คลองเจดีย์บูชาปริมาณน้ำค่อนข้าง
เยอะ ถ้าฝังท่อช่วยจากกัญญาภัคมาลงคลองด้านหน้าจะช่วย
แก้ปัญหาน้ำท่วมในโซนซอยหลังบ้านท่าน สท.ได้อีกส่วนหนึ่ง  
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น้ำมันท่วมเนื่องจากน้ำในคลองมันเต็ม ถ้าไม่ท่วม มันก็จะไม่เอ่อไป
ด้านหลัง ผมไปหาข้อมูลมาหมดแล้ว น้ำไม่เคยไหลมาทางนี้แต่ไหลไป
ทางบ้านช่างแต ถ้าท่านยืนยันอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรและถ้าน้ำไม่ไหล
ค่อยว่ากัน 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในปัจจุบันถ้าน้ำไม่ไหลมาเพราะว่ามันตัน ท่อธนานันท์มันตัน
หมดแล้ว พอน้ำมันไหลมาไม่ได้มันก็ดันย้อยกลับเข้าไปในซอยบ้าน สท.  
 

นายชัยรัตน์  มณฑาสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

จากพื้นที่ที่ท่านได้พูดถึงท่อระบายน้ำโครงการกัญญาภัคไปลงคลอง
เจดีย์บูชาจริงๆแล้วพื้นที่หลังบ้านผมเป็นพื้นที่ต่ำ พื้นที่สวน และรับ
น้ำมาจากพื้นที่ทางหมู่ 7 และพื้นที่ปลายๆ ทางบ้านผู้จัดการไฟฟ้า 
เหตุที่ว่าน้ำไม่ไหลไปทางคลองเพราะว่าปลายท่อช่วงนั้นมันตันหมด 
คลองเดิมเป็นท่ีของชาวบ้านไม่ใช่ท่ีของสาธารณะ ท่ีเราเว้นไว้เป็นลำ
รางให้ไปไหลออกวัดโพธิ์เศรษฐีผมเห็นสมควรว่าขุดท่อระบายน้ำเส้น
นี้จากกัญญาภัคผ่านไปทางธนานันท์และไปลงคลองเจดีย์บูชา 
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นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ผมกลัวทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ เพราะว่าทางโน้นมันสูงกว่าคลอง
เจดีย์บูชาและท่ีสอบถามข้อมูลมา เขาบอกว่าไม่เคยไหลมาทางนี้ 
 

นายชัยรัตน์  มณฑาสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เพราะว่ามันตันครับ 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เพื่อไม่ให้เสียเวลารายละเอียดเราได้อภิปรายมาพอสมควร ขั้นตอน
ในวาระที่ 1 คือรับหลักการเดี๋ยวเรารับหลักการไปก่อนแล้วมีเวลา
แปรญัตติเมื่อรับหลักการแล้วเราต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจะเสียเวลา เอกสารเราได้แจกไปหลายวันและทุกท่านได้ไป
ศ ึกษารายละเอ ียดมาพอสมควรแล้วรายละเอ ียดที ่จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอะไรให้ไปอยู่ในชั้นแปรญัตติ ผมจะให้เลขาประธานสภาฯ 
ช้ีแจงระเบียบในการพิจารณาต่อท่ีประชุมแห่งนี้เชิญครับ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)  
ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั ้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 
ข้อ 48 ในกรณีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำปรึกษาในที ่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
หาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ 
ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการ 
ข้อ 49 ญัตติร ่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งในคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
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ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้คณะกรรมการ แ ป ร ญ ั ต ติ
พิจารณาโดยละเอียด และที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ก ็ ได ้ร ับทราบถ ึงระ เบ ียบการพ ิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาตามที่ท่านเลขา
สภาได้ช้ีแจงต่อสมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว 
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2567 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก 10 เสียง ประธานสภางด
ออกเสียง  
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เมื่อผ่านการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติไปแล้ว เราจะต้องมาต้ัง
คณะกรรมการสภาท้องถิ ่น ในเรื ่องรายละเอียดในการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น เดี๋ยวผมจะให้ท่านเลขาสภาฯ ได้ทานข้อ
กฎหมายต่อสภาแห่งนี้และเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเชิญครับ 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ในหนังสือท่ีเรียกประชุมเขาให้เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นอันดับแรกน่าจะสอดคล้องกับการรับประกันของเทศบาล
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ควรจะเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติก่อนครับ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีท่าน สท. ไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ได้เสนอให้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติก่อนที่ประชุมเห็นควรอย่างไร ครับ 
ในฐานะประธานสภาขอชี้ขาดเห็นควรตามที่ท่าน สท. ไพบูลย์ได้
เสนอเพราะสอดคล้องกับหลักการความเป็นจริงให้เหตุผลไว้ดังนี้เชิญ
ท่านเลขาสภาฯ 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นให้คณะกรรมการ แ ป ร ญ ั ต ติ
พิจารณาโดยละเอียด และที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที ่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ขอให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
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การแปรญัตติในที่ประชุมต้องหารือกันว่าจะใช้กี่ท่านคณะกรรมการ
สภาก็สามารถกำหนดได้ 3-7 ท่าน ถ้าสภาเห็นชอบจะให้ 3 หรือ 7 
ท่านได้หมดเลือก 3 นะครับ ในที่ประชุมเห็นชอบให้ 3 ท่านจะให้
เสนอช่ือทีละท่าน  
 

นายศักดิ์ชัย  ล้ิมศิริวัฒน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เสนอ นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
(ประธาน) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายธนกร  จงภักดี รองประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายณรงค์  สุขมีกล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
นายชิษณุชา  อรุณมาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เสนอ นายวิทยะ  พรรณพัฒน์ สมาช ิ ก สภา เทศบาล เขต  2 
(เลขานุการ) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นางศรีรุ้ง  ทองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2. นายชัยรัตน์  มณฑาสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
นายณรงค์  สุขมีกล่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เสนอ นายธีรเมศร์  จันทร์วรรณ์ สมาช ิ ก สภา เทศบาล เขต  2 
(กรรมการ) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายวิทยะ  พรรณพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 
นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ใน เร ื ่ อ งของการกำหนดระยะ เวลา เสนอคำแปรญ ัตต ิ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติระเบียบกำหนดว่าให้สามารถเสนอคำแปร
ญัตติหลังจากที่มีมติรับประกันและต้องกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 24 
ช่ัวโมง คือหลังจากรับหลักการไปแล้วนับต้ังแต่วันนี้ 15.00 น. เป็น
ต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ 15.00 น วันวันจันทร์วันหยุดวันชดเชยวัน
แม่ เป็นวันอังคารที่ 15 ได้ไหมครับ ในการเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติ
ต้ังแต่ วันท่ี 10 สิงหาคม เวลา 15.00น. เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 14 
สิงหาคม เวลา 15.00 น. สามารถยื ่นคำแปรญัตติต ่อ เลขา
คณะกรรมการแปรญัตติ หลังจากนั้นวันที่ 15 จะออกหนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ที ่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมใน
วันที่ 17 เวลา 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุมแห่งนี้ หลังจากเราได้
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17 นี้แล้ว คณะกรรมการ
แปรญัตติต้องส่งเรื่องให้กับประธานสภา ประธานสภาจะนัดประชุม
ในวาระ 2 และ 3 ต่อ  
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นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

ในกรณีมีการแปรญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ทางกองช่างจะต้องมา
ทำเอกสารประมาณการค่าใช้จ ่ายเพื ่อนำเสนอการส่งร่างที ่ขอ
เปล่ียนแปลงไปด้วย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์จะต้องแก้ไขร่าง
เทศบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามท่ีท่านแปรญัตติหากหลายรายการจะ
ทำเอกสารไม่ทัน ถ้าจะแปรอันไหนให้ไปประสานงานไว้ก่อน 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

โครงการหมู่บ้านธนภูมิกับไกรสร เขายังไม่ประสงค์ที่จะทำ เขาบอก
ว่าให้ชะลอไปก่อนได้เขายืนยันมาแล้ว 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ในโครงการต่างๆ ในเทศบัญญัติท่ียกร่างไป ในการแก้ไขหรือจะมีการ
แปรญัตติทางสมาชิกก็ทำการญัตติยื่นต่อคณะกรรมการแปรในรอบ
นั้น เด๋ียวคณะกรรมการก็จะมาประชุม ทางฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องก็จะมาให้
เหตุผลว่าทำไมต้องมีโครงการดังกล่าว หรืออยากจะคงไว้หรือไม่คงไว้
ถ้าคณะกรรมการแปรเห็นว่าเป็นประโยชน์จะดำเนินการต่อไปได้
อาจจะเห็นชอบให้ดำเนินการต่อ ถ้าไม่เห็นชอบคณะกรรมการการ
แปรอาจจะยังไม่จำเป็นอย่างท่ีว่า ทางฝ่ายบริหารก็ต้องสงวนคำแปร 
ลักษณะการสงวนคำแปรเพื่อจะมาให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาอีก
รอบหนึ่ง ถ้าที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามที่ผู้บริหารเสนอโครงการ
นั้นจะต้องอยู่ในเทศบัญญัติต่อไป 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ฝ่ายบริหารสามารถที ่จะแปรให้คงเดิมได้ สงวนคำแปรญัตติและ
สามารถท่ีจะมาอธิบายได้ ถ้าคุณไม่ขอสงวนคำแปรญัตติก็จะเป็นการ
ใช้ระเบียบปิดปากคุณเลย  
 

นางสาวโสภาพร      ชำนาญเท 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นมีความเห็นส่วนตัวว่าน่าจะเก็บงบประมาณไว้ 
เพื่อเทศบัญญัติผ่านไปถ้าท่านเห็นโครงการใดสำคัญไม่ปล่อยเงินตก 
ท่านสามารถโอนไปทำโครงการอื่นได้จะเกิดประโยชน์กับประชาชน
มากกว่าท่ีจะแปรตัดออกไปเลย 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เราตัดโครงการงบประมาณเราจะคงไว้ โดยให้โอนงบประมาณไปเป็น
งบลงทุนไปดูโครงการไหนท่ีราคางบประมาณใกล้เคียงกับท่ีเราจะตัด
ออกไปเอาไปทำส่วนนั้นดีกว่าไหม เราจะไม่ตัดตัวเงิน 
 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

ไปชี้แจงในการแปรญัตติ หลังจากประชุมนี้ไปจนไปถึงวันท่ี  14 
สิงหาคม สามารถย่ืนคำแปรญัตติต่อเลขาคณะกรรมการแปรญัตติได้ 
จากนั้นวันท่ี 15 สิงหาคม ก็จะมีหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมกันในวันท่ี 17 สิงหาคม เวลา 
10.00 น. เด๋ียวประสานกับทางประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีการ
ทำโครงการมาใหม่ก็จะประชุมกันวันที่ 22 เราสามารถที่จะใช้ร่าง
เดิมและรายละเอียดเสนอต่อประธานสภาประชุมต่อในวาระ 2 และ 3 ได้ 
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นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการยื่นคำแปรญัตตินับจากวันที่ 10 
สิงหาคม หลังจากนี้ไปเวลา 15.00 น. จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 
เวลา 15.00 น. และคณะกรรมการแปรญัตติจะออกหนังสือเรียก
ประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม และมีการประชุมแปรญัตติวันที่ 17 
สิงหาคม กำหนดวันประชุมในวาระ 2 และ 3 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 
ญัตติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเชิญท่านเลขาสภา 

นายชาญขณา  แขวงอินทร์   
เลขานุการสภาฯ 

การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใช้หลักการเดียวกัน
ให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 3 ท่าน ขอให้สมาชิกเสนอต่อท่ีประชุม 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เสนอ นายณรงค์  สุขมีกล่ิน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 (กรรมการ) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  

1. นายชัยรัตน์  มณฑาสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายศักดิ์ชัย  ล้ิมศิริวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
นายธนกร  จงภักดี 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

เสนอ นางศรีรุ้ง  ทองเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 (กรรมการ) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  

1. นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
2. นายวิทยะ  พรรณพัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 
นายธีรเมศร์  จันทร์วรรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เสนอ นายทศพรธนดล  ธัญธรณ์พัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
(ประธาน) 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ  

1. นายธนกร  จงภักดี         รองประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายชิษณุชา  อรุณมาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 
นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ 
1.นายณรงค์  สุขมีกล่ิน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2.นางศรีรุ้ง  ทองเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
3.นายทศพรธนดล  ธัญธรณ์พัฒน์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
นายธนกร  จงภักดี          
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

เร่ืองอื่น ๆ 
ขอสอบถามปัญหาเรื่องน้ำมีลมในซอยไก่โต้งเท่าที่ทราบนายกไดล้ง
พื้นท่ีไปดูแล้วแต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยชาวบ้าน
ก็เดือดร้อน ผมก็สอบถามรองแว่นไป รองแว่นบอกว่าให้รอเจาะ 
บ่อใหม่แล้วเม ื ่อไหร ่จะได้เจาะลูกบ้านผมก็รอไม่ไหวไม่มีน้ำ 
ช่วยเร่งด่วนให้หน่อย อีกเรื่องนึงในซอยไผ่ล้ินช้างป้ายซอยเล็กหมูป่า



- 28 - 
พังโดนรถชนถอดออกมาตั้งนานแล้ว ยังไม่ติดให้กับเขาเดือดร้อน
พวกแก๊ปพวกไปรษณีย์ไม่ดูเส้นทางเข้าไม่ถูกฝากไว้ด้วยนะครับ 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในซอยไก่โต้งปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากกำลังผลิตเราไม่พอประกอบ
กลับมีการขยายตัวของชุมชน ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลกำลังผลิตกับ
อัตราการจ่ายน้ำของชุมชนน่าจะเท่ากันเลย เบ้ืองต้นได้แก้ปัญหาไป
แล้วหนึ่งขั้นตอนของเดิมเราใช้ปั๊ม 10 แรงเปลี่ยนเป็นปั๊ม 15 แรง
แล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้นำเข้าในร่างเทศบัญญติัปี 
67 เพื่อจะขอเพิ่มและได้ยื่นขออนุญาตเจาะเป็นเอกสารไปท่ีจังหวัด
แล้วและรอเทศบัญญัติผ่านก็สามารถดำเนินการได้ ตอนนี้เป็นแทบ
จะทุกหมู่กำลังผลิตเราไม่พอ 
 

นายธนกร  จงภักดี          
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

รอเจาะแล้วชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ ไม่มีช่องทางอื่นเลยเหรอ ผมเสนอให้
เปลี่ยนเมนทั้งหมดตำบลเลยได้ไหม เพราะปัญหาแก้ไม่ได้แนะนำ
เปล่ียนเมนในซอยไก่โต้ง ชาวบ้านบอกน้ำมีแต่ลมจ่ายค่าน้ำเดือนละ
หกร้อยกว่า 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

จะแบ่งเป็น 2 ส่วนในเรื่องของกำลังผลิตกับงบประมาณงบประมาณ
ถ้าเปลี่ยนทั้งตำบลน่าจะตกอยู่ 10 ล้าน คือโครงการที่เราเปลี่ยน
ท่อเมนด้านหน้า โครงการท่ีเราจะเสนอไปจะรื้อระบบใหม่ท้ังหมดให้
มาใช้ท่อเส้นเดียวกัน 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เพิ่มแรงดันซับเมิร์สไม่ได้เหรอ 
 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เราได้เพิ่มเป็น 15 แรงแล้วครับ บ่อ 6 นิ้วกำลังผลิตได้แค่ 15 แรง
กำลังผลิตของน้ำที่พอใช้ได้ น้ำบนหอถังไม่มีก็มีลมผสมลงมาด้วย 
เราได้ดำเนินการขอเจาะไปเรียบร้อยแล้วเหลือรองบประมาณจากสภาฯ 
 

นายธนกร  จงภักดี          
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

ผู้ใหญ่หมู่ 1 ก็ฝากผมเข้ามาด้วยเหมือนกัน น้ำมีแต่ลม 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องเมนประปาผมเห็นด้วยกับท่าน สท. ธนกร ถ้ามีการปรับปรุง
เปล่ียนเมนของเดิมมันนานมากแล้ว 20 กว่าปี มันฝังอยู่ลึกและใคร
ลักใช้บ้างเราก็ไม่รู้ ท่อแตกใต้ดินบ้างปัญหาน้ำที่หายไป ถ้าเปลี่ยน
ควรต้ังงบไว้เป็นหมู่เลย ทำไปทีละหมู่ถ้าทำได้เรายังไม่มีงบประมาณ
ทำได้ท้ังตำบล เรื่องเมนน้ำประปาก้แก้ไขให้พี่น้องประชาชนดีกว่าท่ี
จะไปทำถนนหนทาง โครงการบางส่วนยังสามารถที ่จะใช้ ได้
ประชาชนอย่างสัญจรได้เอางบประมาณส่วนนั้นไปไปดูแลแก้ไขเรื่อง
น้ำจะดีกว่า 
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นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ในเมื่อที่เจาะมีแล้ว ให้ทางกองช่างประมาณการงบประมาณน่าจะ
โอนต ั ้ งจ ่ายรายการใหม ่น ่าจะมี เง ินเจาะ  ต ั ้ ง ไว ้ล ้านกว ่าใน
ปีงบประมาณ 67 แต่ตอนนี้ไม่มีน้ำใช้เงินที่ไม่ได้ใช้ก็โอนมารีบทำ
ก่อนเรื่องน้ำเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบทำ 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

แนวทางในการทำได้หาที่เจาะเตรียมไว้หมดแล้ว ติดขัดในเรื ่อง
งบประมาณ ซึ่งมีอยู่ 2 แนวคือนำเข้าในเทศบัญญัติปี 67 และ
ตามท่ี สท. แนะนำคือโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการได้
เลยท้ังนี้ก็ต้องดูเม็ดเงินก่อน ถ้าของซอยไก่โต้งประมาณเก้าแสนกว่าบาท 
ซอยบ้านป้าทุเรียนแปดแสนกว่า 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ซอยป้าทุเรียนได้ข่าวว่าบ่อชำรุดแล้วเหรอใช้ยังไม่ได้ปีเลย 
 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เป็นบ่อของทรัพยากรภาค 8 มาเจาะให้เราเป็นบ่อพีวีซี 4 นิ้ว เท่าท่ี
ผมดูเอกสารใช้มาได้ประมาณเกือบ 2 ป ีตอนนี้บอ่มันพังไม่สามารถ
ดึงซับเมิร์สขึ้นมาได้ การจะเคลียร์ผมก็ได้มันเริ่มไปแล้วเขาบอกว่า
มันเลยระยะว่าประกันไปแล้ว 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ทำเรื ่องไปที่เจ้าของเรื ่องได้ไหมให้เขามาเซอร์วิส ยังอยู่ในช่วง
ประกันหรือเปล่า 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ได้ทำเรื่องไปท่ีทรัพยากรภาค 8 เขาบอกว่ามันเลยระยะประกันไปแล้ว 
 
 

นายศักดิ์ชัย  ล้ิมศิริวัฒน์        
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ซอยธงชัยกิ่งไม้มันทับสายไฟขาด 
 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

กิ่งไม้หรือเถาวัลย์ที่พันขึ้นเสาไฟแจ้งไฟฟ้ามาตัดเลย เป็นหน้าที่เขา
วันนั้นผมให้ไฟฟ้ามาตัดตรงหมู่ 6  
 

นายณรงค์  สุขมีกล่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

ติดตามถามเรื่องประตูน้ำว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนนี้เท่าที่ผมคุยกับทาง สท. ไพบูลย์ ต้นหูกวางไปขวางทางน้ำ
เข้า น่าจะต้องขยับท่อน้ำเข้าเนื่องจากบังประตูน้ำของเรา และหมู่ 7 
ของเดิมเราได้รับหนังสืออนุญาตมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนจุดเราเลย
ต้องขออนุญาตใหม่และทาง ทช. ได้ตอบกลับเมื ่อกลางเดือน
กรกฎาคมมาการเงินและกรกฎาคม ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัด
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จ้างไปแล้วน ่าจะได้เซ ็นสัญญาภายในอาทิตย์หน้าและลงมือ
ดำเนินการทำ 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ลอกคลองโซนต่อจากท่อคอร์สหมู่ 7 ไปถึงเส้นหลังบ้านผมท่านเห็น
อยู่แล้วว่ามันต้ืนตันหมดแล้ว 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในส่วนนั้นในเรื่องของการเข้าพื้นที่ติดอยู่เจ้าสองเจ้า อาจจะต้องลง
ไปคุยพร้อมๆ กัน 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เราก็ตัดระยะทางเอาเราไม่ได้เอาเต็มท้ังเส้นท้ังหมดก็ได้นี่ เราแก้ไข
เฉพาะส่วนท่ีเขาเดือดร้อน ส่วนท่ีไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ไปยุ่ง 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถ้าทำในส่วนด้านหน้าออกมา ช่วงกลางจะมีปัญหาเรื่องจุดเข้าท่ีเรา
จะเอาแม็คโครไปลง รอบที่แล้วไปแล้วสายไฟเขาขาดหน้าบ้านเขาเละ 
ผมลงไปสำรวจเขาไม่ให้เข้าแล้ว 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องประสานกับชาวบ้านเด๋ียวให้ สท.ณรงค์ ไปคนเดียวจบ ขอให้ได้
งบประมาณมาลอกละกัน เพราะว่างวดที่แล้วไปทำพื้นที่เขาเละ 
ไปทำสายไฟเขาขาดและไม่ไปซ่อมให้เขา 
 

นายโสพร  เฮี้ยนเจริญ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ไปซ่อมให้แล้วนะครับ 
 
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ถ้าเขาไม่ตามก็ไม่ไปซ่อมปัญหาท้องถิ ่นเราทำไว้กับชาวบ้าน 
ชาวบ้านถึงไม่อยากให้ความร่วมมือไง 
 

นายไพบูลย์  สุขเจริญพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เรื่องเครื่องออกกำลังกายผมได้อภิปรายและฝากไว้ในเรื่องอื่นๆ นี้
เป็นระยะเวลา 3 ปีเข้าไปท่ี 4 น่าจะให้กองช่างไปสำรวจว่าจุดไหน
มีอะไรเสียบ้าง สายพาน บันไดอะไรพวกนี้ซึ่งเราสามารถซื้ออุปกรณ์
มาดำเนินการเองได้เลยไม่ต้องจ้างใครมาทำ เจ้าหน้าท่ีกองช่างเรามีเยอะ 
สีซื้อมาทา เบาะส่งไปซ่อม ถ้าซ่อมไม่ได้ก็สร้างใหม่ดำเนินการเลย
ชาวบ้านมาบ่นอยู่เรื่อย เพราะเขาต้องการออกกำลังกายไม่ใช่ต้ังโชว์ไว้เฉย  ๆ
 

นายศุภกร  เชาวน์สกุล 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

วันนี้เราได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครบท้ัง 
6 วาระเป็นอันเสร ็จสิ ้นลง ขอพักการประชุมไว ้เพ ียงเท ่านี้  
นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ เวลา 10.00 น. ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุม                                 เวลา  16.00 น. 



 




